

รายงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนรินทร์พร นาเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ ๑) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ โดยนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก ๒) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP๑๔) โดยดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา และ ๓) การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๙ (COP-MOP๙) โดยนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาร่วม เรื่อง การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายซิเมนต์ไทย โดยนายวัลลภ ปรีชามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการประชุมฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าของการประชุม อีกทั้งเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นที่มีการหารือภายใต้การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน

(นางสาวนรินทร์พร นาเมือง : รายงานสรุป)